

เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

๑. สภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหา

เนื่องจากพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ มีบทบัญญัติหลายประการในการกำกับดูแลผู้ประเมินวินาศภัย ตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันวินาศภัย ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับบุคคลดังกล่าวมีบทบาทและความสำคัญต่อธุรกิจมากขึ้น ทั้งการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย การรับชำระเบี้ยประกันภัย ซึ่งการทำหน้าที่ดังกล่าวจึงต้องมีการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ทั้งในเรื่องผลิตภัณฑ์ประกันภัยและการทำหน้าที่ของตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้น บุคคลผู้ทำหน้าที่ดังกล่าวจึงต้องคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความซื่อสัตย์สุจริต ประกอบกับมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประกอบธุรกิจประกันภัยมากขึ้น และกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยยังไม่มีบทบัญญัติคุ้มครองประชาชนจากการฉ้อฉลประกันภัย ดังนั้นการปรับปรุงบทบัญญัติในการกำกับดูแลผู้ประเมินวินาศภัย ตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันวินาศภัยให้สอดคล้องกับสภาพการณ์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการกำกับการทำธุรกิจประกันภัยผ่านเทคโนโลยี ตลอดจนเพิ่มเติมบทบัญญัติเพื่อคุ้มครองประชาชนจากการฉ้อฉลประกันภัย จะส่งผลให้ประชาชนมีความมั่นใจในการใช้ธุรกิจประกันภัยในการบริหารความเสี่ยงของตน เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการทำประกันภัยที่สามารถสร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ

๒. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมาย

เนื่องจากพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ประเมินวินาศภัย ตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันวินาศภัย มีบทบัญญัติหลายประการไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยและการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยมากขึ้น และยังไม่มีบทบัญญัติคุ้มครองประชาชนจากการฉ้อฉลประกันภัย จึงสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลผู้ประเมินวินาศภัย ตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันวินาศภัย ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเพื่อรองรับการใช้เทคโนโลยีในการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย และกำหนดบทบัญญัติให้การฉ้อฉลประกันภัยเป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

๓. หลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ในส่วนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลผู้ประเมินวินาศภัย ตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันวินาศภัย ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเพื่อรองรับการใช้เทคโนโลยีในการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย และกำหนดบทบัญญัติให้การฉ้อฉลประกันภัยเป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

๔. สาระสำคัญ

ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

(๑) วันที่เริ่มใช้บังคับ

ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

(๒) กำหนดบทบัญญัติเพื่อรองรับการใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในธุรกิจประกันภัย

กำหนดให้การดำเนินการใดๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ หากกระทำขึ้นโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และให้คณะกรรมการประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะเป็นการกำหนดรูปแบบ วิธีการปฏิบัติสำหรับธุรกิจประกันภัยโดยเฉพาะ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้แล้ว

(๓) ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับการนำข้อความหรือภาพโฆษณา หรือหนังสือชักชวนที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทของตัวแทนประกันวินาศภัย

ยกเลิกบทบัญญัติดังกล่าว และนำไประบุไว้ในมาตราที่ให้อำนาจคณะกรรมการประกาศกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใดๆ ให้ตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันวินาศภัยปฏิบัติ

(๔) กำหนดให้ผู้ประเมินวินาศภัยบุคคลธรรมดาต้องกระทำการในนามของนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย

กำหนดให้การยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัยของบุคคลธรรมดาต้องยื่นหนังสือแสดงความต้องการของนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัยด้วย และในใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัยของบุคคลธรรมดา ให้ระบุด้วยว่ากระทำการในนามของนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัยใด

(๕) เพิ่มคุณสมบัติของผู้ประเมินวินาศภัยประเภทนิติบุคคล และแก้ไขคุณสมบัติของผู้ประเมินวินาศภัยบุคคลธรรมดาให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

กำหนดรายละเอียดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัยประเภทนิติบุคคล โดยต้องเป็นนิติบุคคลซึ่งมีลักษณะตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด (บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด หรือเป็นนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น) มีสำนักงานในประเทศไทย มีผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด (ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีความเหมาะสม) และมีระบบงานและบุคลากร ที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจผู้ประเมินวินาศภัยในสาขาวิชาชีพ และจำนวน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกำหนด รวมถึงต้องไม่มีประวัติเสียหาย หรือดำเนินการใดที่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความรับผิดชอบหรือความรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพในฐานะเช่นนั้นจึงต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ ตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

ปรับปรุงคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัยบุคคลธรรมดา ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เช่น ต้องไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ กรณีไม่เคยต้องโทษจำคุก ให้รวมถึงกรณีไม่ว่าจะมีการรอกการลงโทษ หรือรอกการกำหนดโทษหรือไม่ก็ตาม และต้องไม่มีประวัติเสียหาย หรือดำเนินการใดที่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความรับผิดชอบหรือความรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพในฐานะเช่นนั้นจึงต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ ซึ่งรายละเอียดจะเป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด เช่น ต้องไม่เคยถูกลงโทษเกี่ยวกับใบอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ หรือถูกลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(๖) กำหนดให้ผู้ประเมินวินาศภัยประเภทนิติบุคคลเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและประเมินวินาศภัยที่บริษัทจะต้องขอใช้ค่าสินไหมทดแทน โดยต้องจัดให้มีผู้ประเมินวินาศภัยประเภทบุคคลธรรมดาเป็นผู้ทำการตรวจสอบและประเมินวินาศภัยตามพระราชบัญญัตินี้ และมีหน้าที่ควบคุมดูแล ผู้ประเมินวินาศภัยประเภทบุคคลธรรมดาให้ปฏิบัติหน้าที่ให้ตรงต่อความเป็นจริงและถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้

กำหนดให้การประเมินวินาศภัยจะต้องดำเนินการโดยผู้ประเมินวินาศภัยนิติบุคคลเท่านั้น โดยให้มีผู้ประเมินวินาศภัยประเภทบุคคลธรรมดาเป็นผู้ทำการตรวจสอบและประเมินวินาศภัยในนามผู้ประเมินวินาศภัยนิติบุคคลดังกล่าว และผู้ประเมินวินาศภัยนิติบุคคลมีหน้าที่ควบคุมดูแลผู้ประเมินวินาศภัยประเภทบุคคลธรรมดาให้ปฏิบัติหน้าที่ให้ตรงต่อความเป็นจริงและถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

(๗) ปรับปรุงมาตรการลงโทษผู้ประเมินวินาศภัยให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

เพิ่มมาตรการลงโทษ โดยการสั่งระงับการออก ต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย โดยการสั่งการจะพิจารณาตามพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งกรณี รวมถึงปรับปรุงถ้อยคำที่เกี่ยวข้องกับ มาตรการลงโทษอื่นๆ ให้รวมถึงการสั่งระงับการออก ต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัยด้วย

(๘) แก้ไขคุณสมบัติของตัวแทนประกันวินาศภัยให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

กำหนดรายละเอียดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น ต้องไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ กรณีไม่เคยต้องโทษจำคุกให้ รวมถึงกรณีไม่ว่าจะมีการรอกการลงโทษ หรือรอกการกำหนดโทษหรือไม่ก็ตาม และการไม่เคยถูกเพิกถอนให้ รวมถึงตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิตด้วย

กำหนดเพิ่มคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ว่าต้องไม่มีประวัติเสียหาย หรือดำเนินการใดที่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความรับผิดชอบหรือความรอบคอบเพียงพอประกอบวิชาชีพในฐานะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ ซึ่งรายละเอียดจะเป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศ กำหนด เช่น ต้องไม่เคยถูกลงโทษเกี่ยวกับใบอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ หรือถูกลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(๙) กำหนดให้นิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ต้องร่วมรับผิดชอบการกระทำของบุคคลธรรมดาที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ที่ได้ก่อขึ้นจากการกระทำ การเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยของนิติบุคคลนั้น และห้ามนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นที่ไม่มีใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยไปซื้อหรือจัดการให้บุคคลทำสัญญาประกันวินาศภัยกับบริษัท

กำหนดให้นิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยต้องมีความรับผิดชอบในการดำเนินการของบุคคลธรรมดาที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยในสังกัด ที่ได้กระทำขึ้นจากการกระทำการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยของนิติบุคคลนั้น รวมถึงห้ามไม่ให้นิติบุคคลไปมอบหมายบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยไปซื้อหรือจัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันวินาศภัยกับบริษัท

(๑๐) ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนและนายหน้าประกันวินาศภัยในการแสดงใบอนุญาต และหนังสือมอบอำนาจจากบริษัททุกครั้งที่มีการรับเบี้ยประกันภัยในนามของบริษัท

ยกเลิกบทบัญญัติดังกล่าว และนำไประบุไว้ในมาตราที่ให้อำนาจคณะกรรมการประกาศ กำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใดๆ ให้ตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันวินาศภัย ปฏิบัติ

(๑๑) แก้ไขคุณสมบัติของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลซึ่งจะขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

กำหนดรายละเอียดคุณสมบัติของนิติบุคคลซึ่งจะขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น เป็นนิติบุคคลซึ่งมีลักษณะตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด (บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด หรือเป็นนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น) มีผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด (ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้

ความสามารถ และมีความเหมาะสม) มีระบบงานและบุคลากรที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจนายหน้า ประกันวินาศภัยตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด รวมถึงต้องไม่มีประวัติเสียหาย หรือดำเนินการใดที่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความรับผิดชอบหรือความรอบคอบเพียงพอประกอบวิชาชีพในฐานะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ ตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

กำหนดเพิ่มคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ว่าต้องไม่มีประวัติเสียหาย หรือดำเนินการใดที่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความรับผิดชอบหรือความรอบคอบเพียงพอประกอบวิชาชีพในฐานะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ ซึ่งรายละเอียดจะเป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

(๑๒) กำหนดข้อห้ามมิให้ตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันวินาศภัยกระทำการ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัยเป็นไปอย่างเหมาะสม

เพิ่มบทบัญญัติห้ามมิให้ตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันวินาศภัย ให้ประโยชน์เป็นพิเศษแก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย เว้นแต่ เป็นไปตามที่นายทะเบียนประกาศกำหนด ห้ามมิให้รับชำระเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัยลดลงต่ำกว่าจำนวนที่ต้องชำระ และห้ามนำข้อความหรือภาพโฆษณา หรือหนังสือชักชวนที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทไปใช้ในการชักชวน ชี้ช่องให้บุคคลทำสัญญาประกันวินาศภัย

(๑๓) กำหนดให้อำนาจคณะกรรมการมีอำนาจประกาศกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ให้ตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันวินาศภัย ปฏิบัติ

เพิ่มบทบัญญัติให้อำนาจคณะกรรมการมีอำนาจประกาศกำหนดเกี่ยวกับ

(๑) การชักชวน ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลทำสัญญาประกันวินาศภัยกับบริษัท

(๒) การกำหนดจำนวนบริษัทที่นายหน้าประกันวินาศภัยต้องทำการ ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลทำสัญญาประกันวินาศภัยกับบริษัท

(๓) การรับ การเก็บรักษา หรือการส่งเบี้ยประกันภัย

(๔) การโฆษณา

(๕) การเปิดเผยข้อมูล

(๖) การดำเนินงานของตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันวินาศภัยเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลสากล

(๑๔) กำหนดให้ตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันวินาศภัย ต้องปฏิบัติตาม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

เพิ่มบทบัญญัติให้อำนาจคณะกรรมการมีอำนาจประกาศกำหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพที่ตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันวินาศภัย ต้องปฏิบัติ

(๑๕) กำหนดให้อำนาจนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย

เพิ่มกรอบอำนาจของนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย

(๑๖) ปรับปรุงมาตรการลงโทษตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัยให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

เพิ่มมาตรการลงโทษ โดยการสั่งให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการทั้งหมดหรือบางส่วน สั่งระงับการออก ต่ออายุ หรือสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย หรือใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย โดยการสั่งการตามมาตรการต่างๆ จะพิจารณาตามพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งกรณี

(๑๗) กำหนดให้นายทะเบียนเพิกถอนใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตไม่กระทำการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย

เพิ่มบทบัญญัติให้นายทะเบียนมีอำนาจในการเพิกถอนใบอนุญาต ในกรณีที่นายหน้าประกันวินาศภัยใดไม่กระทำการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยตามที่ได้รับใบอนุญาตในปริมาณที่นายหน้าประกันวินาศภัยพึงประกอบตามปกติตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนประกาศกำหนด และไม่ดำเนินการกระทำการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยตามที่นายทะเบียนมีคำสั่ง

(๑๘) กำหนดระยะเวลาใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการแก่ผู้ถูกสั่งระงับการออก ต่ออายุ พักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหน้าประกันวินาศภัย

เพิ่มบทบัญญัติกำหนดสิทธิแก่ผู้ถูกสั่งระงับการออก ต่ออายุ พักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาต ในการอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการ รวมถึงขยายเวลาการใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเป็นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้แจ้งคำสั่ง

(๑๙) บทกำหนดโทษ

แก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษตามมาตราที่เพิ่มขึ้นใหม่ ทั้งนี้ อัตราโทษสำหรับความผิดเกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัยจะเป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งอัตราโทษดังกล่าวจะมีสัดส่วนต่ำกว่าอัตราโทษอื่นๆ ที่กำหนดในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(๒๐) กำหนดให้การฉ้อฉลประกันภัยเป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

กำหนดให้การฉ้อฉลประกันภัยเป็นความผิดตามกฎหมาย โดยกำหนดความผิดสำหรับการกระทำ ดังนี้

(ก) ผู้ที่หลอกลวงผู้อื่นให้ทำสัญญาประกันภัยกับบริษัท แต่ไม่ดำเนินการให้มีการทำสัญญาประกันภัยเกิดขึ้น และโดยการหลอกลวงดังกล่าวนี้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม

(ข) ผู้ที่เรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยโดยทุจริตหรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จในการเรียกร้อง ทั้งนี้ รวมถึงผู้ที่กระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการช่วยเหลือ หรือให้ความสะดวกด้วย

(ค) ผู้ที่ให้ ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลของบริษัท เพื่อจูงใจให้ดำเนินการชดเชยค่าสินไหมทดแทน หรือจ่ายเงินหรือผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ รวมถึงบุคคลของบริษัทที่เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดด้วย

(๒๑) บทเฉพาะกาล

กำหนดให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย หรือใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ตามกฎหมายเดิม และใบอนุญาตยังไม่สิ้นสุดในวันที่ร่างพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ใบอนุญาตยังคงมีผลต่อไป ทั้งนี้ ในการต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้

บุคคลธรรมดาซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัยตามกฎหมายเดิม และใบอนุญาตยังไม่สิ้นสุดในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และประสงค์จะเป็นผู้ประเมินวินาศภัยของผู้ประเมินวินาศภัยนิติบุคคลใด ให้ยื่นหนังสือแสดงความต้องการของของผู้ประเมินวินาศภัยนิติบุคคลนั้น ต่อนายทะเบียนเพื่อระบุใบอนุญาตว่ากระทำการในนามของนิติบุคคลนั้น

กำหนดให้บรรดาฎกระทรวง ประกาศ เงื่อนไข หรือคำสั่งที่ออกตามกฎหมายเดิมที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ร่างพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับร่างพระราชบัญญัตินี้

๕. ประโยชน์

๑. เกิดความยืดหยุ่นในการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจประกันภัยผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
๒. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการประเมินวินาศภัย โดยภายใต้ผู้ประเมินวินาศภัยนิติบุคคลจะประกอบไปด้วยผู้ประเมินวินาศภัยบุคคลธรรมดาในสาขาต่างๆ (เช่น วิศวกรรม เคมี) ทำให้การประเมินวินาศภัยจะสามารถครอบคลุมได้ทุกด้าน
๓. คัดกรองผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันวินาศภัยให้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและความเหมาะสม เนื่องจากตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันวินาศภัยจะเป็นผู้ที่ต้องให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย และรับเงินจากผู้ขอเอาประกันภัย ดังนั้น ความน่าเชื่อถือของผู้ที่จะประกอบธุรกิจดังกล่าวจึงเป็นสิ่งสำคัญ
๔. มีการกำหนดมาตรการในการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันวินาศภัย โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภคว่าจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง หรือไม่ถูกบังคับให้ต้องซื้อบริการผลิตภัณฑ์ประกันภัยใดๆ

๖. ประเด็นที่จะรับฟังความคิดเห็น

- (๑) หลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
- (๒) สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ.